

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา  
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2555  
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2556  
จัดโดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

\*\*\*\*\*

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายยุทธทวี สมประชา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2	กรมธนารักษ์ นายชาฤทธิ์ แก้วชีวิตเกรียงไกร	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
3	นายวุฒิเดช ต่านวิทยากุล	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
4	นายวินัย โชติศิริคุณาวัดน์	นายช่างโยธาอาวุโส สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
5	นางสาววิภาวดี เกียรติไพบูลย์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
6	นางสาวกฤษพิณท์ ภูสันติสัมพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
7	นางสาวอักษร ขุนแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
8	ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ เกิดวิเศษสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
9	กรมบัญชีกลาง นางสุพร อูรพรชัยรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
10	นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองแผนงาน
11	นายชาญวุฒิ ศรีเครือ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
12	นางสาวนันทกาญจน์ จิตนิยม	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
13	นางโสภา เชื้อแกม	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมบัญชีกลาง (ต่อ)</b>	
14	สืบตำรวจตรีหญิง ธูปหอม รัตนโบราณันท์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง
15	นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์กมล	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท
16	นางสมพร กานต์เสวต	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
17	นายคมสันต์ ล่องวิเชียร	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
	<b>กรมศุลกากร</b>	
18	นางนงลักษณ์ แพร์ไชยกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
19	นางประภาพร ขวัญเมือง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20	นายสิทธิชัย วาณิชเสนี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
21	นายชาติรี กุศลปฏิการ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
22	นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
23	นายสมคิด เตชโต	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
24	นางสาวลัดดาวัลย์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
25	นางสาวปราณีต กั้นเกตุ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
26	นายโกวิทย์ อนุพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
27	นางสาวอภิญา ปัญญาชีวะ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
28	นายเกรียงศักดิ์ องค์กรอักษรศิลป์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมสรรพสามิต</b>	
29	นายสุรพงษ์ เสมอชัย	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
30	นายองอาจ สมภาร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
31	นายวัลลภ ชมพู	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
32	นางสาวดวงฤดี เขาทอง	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
33	นายประทีป สังข์บุญลือ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
34	นางอุรา แก่นพุด	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
35	นายวรเดช อินทรทิพย์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมือง
36	นางมาลี รัตนศิลป์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
37	นางสุวรรณา อนิวรรณกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังและรายได้
	<b>กรมสรรพากร</b>	
38	นางสาวจิตรี ตรีนวรัตน์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
39	นางสาวขวัญฤกษ์ สุวรรณรัมย์ภา	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
40	นายศุภโชค ยิ้มประเสริฐ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
41	นางสาวศิริธร บงกชรัตน์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
42	นายเฉลิมรัตน์ รุจิรวงศ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
43	นางสมลักษณ์ รังสรรค์ปัญญา	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
44	นางดวงสมร เลียงแก้วประทุม	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
45	นางสาวทิพวรรณ จงอุบลัมภ์สกุล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
46	นางสาวปิยนันท์ ลิ้มปิไลติกุล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
47	นางสาวสุกัลยา สุขศรี	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
48	นางจรรยา ศักดิ์ศิริ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
49	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายทรงพล คำย้ง	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
50	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสิทธิรัตน์ ตรงมาศ	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ